
 

136. löggjafarþing 2008–2009.
Þskj. 796  —  447. mál.

Fyrirspurn
til fjármálaráðherra um erlent eignarhald á íslenskum fyrirtækjum.

Frá Kristni H. Gunnarssyni.

Hver eru talin hafa verið áhrif erlends eignarhalds á íslenskum félögum á tekjur ríkissjóðs
og hver er helsta skýringin á þeim?


